



Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2024

THƯ MỜI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN MỰC BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ (IFRS)

Kính gửi:

Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) là một bộ quy định và chuẩn mực được xây dựng để hướng dẫn cách thức lập và trình bày báo cáo tài chính, là chuẩn mực kế toán được chấp nhận rộng rãi trên toàn cầu. Việc áp dụng IFRS là cầu nối giúp các doanh nghiệp Việt Nam hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu, tiếp cận phương thức hoạt động phát triển bền vững theo bộ tiêu chuẩn ESG về quản trị, môi trường và xã hội, ngoài ra IFRS giúp đơn giản hóa quá trình hợp nhất báo cáo tài chính từ các công ty con ở nhiều quốc gia khác nhau.

Ngày 16/3/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Đề án áp dụng Chuẩn mực Báo cáo tài chính tại Việt Nam bao gồm phương án và lộ trình áp dụng IFRS. Theo đó, giai đoạn 1 (2022 - 2025) áp dụng tự nguyện; giai đoạn 2, sau năm 2025 Bộ Tài chính quy định phương án, thời điểm bắt buộc áp dụng IFRS để lập báo cáo tài chính hợp nhất cho từng nhóm doanh nghiệp thuộc các đối tượng: Công ty mẹ của tập đoàn kinh tế Nhà nước; Công ty mẹ là công ty niêm yết; Công ty đại chúng quy mô lớn là công ty mẹ chưa niêm yết; Công ty mẹ quy mô lớn khác; và quy định phương án, thời điểm áp dụng bắt buộc hoặc áp dụng tự nguyện IFRS để lập báo cáo tài chính riêng cho từng nhóm đối tượng doanh nghiệp.

Hiệp hội Kế toán và kiểm toán Việt Nam (VAA) giới thiệu Chương trình đào tạo IFRS. Chương trình được tư vấn, hỗ trợ bởi PwC Việt Nam và ICAEW Việt Nam. Nội dung đào tạo được thiết kế, xây dựng dựa trên cơ sở tiếp cận, nghiên cứu các chuẩn mực, các hướng dẫn và khung năng lực, các quy định hiện hành về IFRS và khảo sát thực tiễn. Mục tiêu của Chương trình: (i) Giúp đội ngũ kế toán, kiểm toán nâng cao kiến thức và kỹ năng về IFRS; (ii) Giúp các doanh nghiệp tạo ra báo cáo tài chính minh bạch, nhất quán và dễ hiểu hơn, góp phần nâng cao uy tín và niềm tin của nhà đầu tư; (iii) Giúp các doanh nghiệp Việt Nam hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế toàn cầu; (iv) Tạo ra một đội ngũ nhân lực chất lượng cao, có khả năng làm việc trong môi trường hội nhập quốc tế và tham gia vào các dự án lớn. Chương trình không chỉ là trang bị kiến thức lý thuyết mà còn là những kinh nghiệm thực tiễn, giúp học viên ứng dụng ngay vào công việc hàng ngày.

Chương trình đào tạo với 4 cấp độ: *Cấp độ Khởi động (10h)*, sẽ trang bị các kiến thức nền tảng nhất về hệ thống chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS. *Cấp độ Cơ bản (30h)* sẽ trang bị các kiến thức và kỹ năng về các chuẩn mực cơ bản liên quan đến khung chung về trình bày BCTC, các chuẩn mực về tài sản, nợ phải trả. *Cấp độ Chuyên sâu (20h)* sẽ trang bị các kiến thức và kỹ năng, cách thức giải quyết tình huống nhóm chuẩn mực có tính xét đoán chuyên môn và ước tính kế toán cao. *Cấp độ Nâng cao (20h)* sẽ nâng tầm nghề nghiệp kế toán lên mức độ cao hơn với các kiến thức và kỹ năng ở cấp độ bao quát hơn, liên quan đến các chuẩn mực về công cụ tài chính, hợp nhất kinh doanh.

Giảng viên là các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong nghiên cứu triển khai, soạn thảo Luật, Nghị định, Thông tư liên quan tới các chuẩn mực IFRS, các giảng viên từ các trường đại học hàng đầu về đào tạo kế toán ở Việt Nam, chuyên gia từ các hãng kiểm toán hàng đầu thế giới tại Việt Nam cùng nhiều chuyên gia thực tiễn khác.

Phương thức đào tạo tích lũy theo tín chỉ, các học viên có thể đăng ký học từng cấp độ, khi hoàn thành từng cấp độ sẽ được cấp Chứng nhận đã hoàn thành chương trình đào tạo cấp độ đó, khi tích lũy đủ các (4) cấp độ sẽ được cấp Chứng chỉ.

Thời gian tổ chức khóa 1 dự kiến:

- Cấp độ Khởi động và Cơ bản là 5 ngày: Ngày 29,30/11/2024 và 05,06,07/12/2024.
- Cấp độ Chuyên sâu và Nâng cao là 5 ngày: Ngày 13, 14 và 19,20 và 21/12/2024.

Địa điểm: số 111, đường Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Thông tin đăng ký: (1) Liên hệ Bà Hoàng Thu Phương - 0932.382.428 hoặc Bà Ngô Thu Thùy - 0989.098.686; (2) Gửi theo đường công văn: Phòng 307, Phân hội Kiểm toán viên nhà nước, số 111 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội; (3) Quét mã QR.



Kinh phí: Cấp độ Khởi động: 900.000 đ/học viên; Cấp độ Cơ bản: 3.000.000 đ/học viên; Cấp độ Chuyên sâu: 2.200.000 đ/học viên; Cấp độ Nâng cao: 2.400.000 đ/học viên.

Phương thức đăng ký: Học viên có thể đăng ký học theo từng cấp độ riêng lẻ, đăng ký theo cá nhân, theo đặt hàng của các tổ chức, Tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp (lớp riêng và theo nhu cầu/yêu cầu đặt hàng) hoặc theo nhóm học viên.

Chính sách chiết khấu: cho học viên đăng ký và nộp học phí trước ngày khai giảng lớp học. Cụ thể: giảm 5% cho nhóm đăng ký 5-9 học viên, giảm 7% cho nhóm đăng ký 10-15 học viên, giảm 10% cho nhóm/đơn vị đăng ký học cho từ trên 15-20 người trở lên, giảm 15% cho đơn vị đăng ký từ 30 học viên trở lên; giảm 7% cho học viên đăng ký cả 4 cấp độ.

Khóa học tập trung vào đối tượng là những người làm công tác kế toán, kiểm toán, kiểm soát nội bộ ở các cơ quan, đơn vị, tổ chức, các Tập đoàn, Tổng công ty và những đối tượng khác có nhu cầu.

Chúng tôi hy vọng rằng những kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm được trang bị từ khóa học này sẽ giúp cho các học viên nâng cao chuyên môn, chuẩn bị sẵn sàng cho việc áp dụng IFRS, từ đó giúp tăng cường công tác quản trị, nâng cao vị thế và lợi thế cạnh tranh của đơn vị.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP, TT.

**TM. BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI
CHỦ TỊCH**



GS.TS. Đoàn Xuân Tiên